

แบบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประเพณีปฏิบัติของจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงานสำนักงานปลัดจังหวัดสมุทรสาคร.....

ที่	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑		แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน (ผลลัพธ์)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (ถ้ามี)
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑		หน่วยนับ	ปริมาณงาน					
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไมทน ต่อการทุจริต	กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้ระบบ และกระบวนการ กล่อมเกลாதง สังคมเพื่อด้าน ทุจริต	กิจกรรม แยกแยะประชาชนที่ สัญลักษณ์ที่แสดงถึงการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชัน ติดตั้งแบรินเนอร์ เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน	คน	๒๐	เจ้าหน้าที่ทุกคน ตระหนักรู้ด้านการ ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน	๑. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์ ที่แสดงถึงการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชัน ๒. สร้างองค์การเฝ้า ระวัง ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ๓. เพื่อสื่อสารให้สังคม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และปลูกจิตสำนึกใน การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน	สำนักงานปลัดจังหวัด สมุทรสาครได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์ที่แสดง ถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มือขวาที่มีข้อชายให้บุคลากรใน สังกัด จำนวน ๒๐ คน ทราบโดย ทั่วกัน ติดตั้งแบรินเนอร์การ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันลงใน เว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว	ตุลาคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๕	
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริต เชิงนโยบาย	กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการเสริม ในการสกัดกั้นการ ทุจริตเชิงนโยบาย บนฐานรากธรรม ภิบาล	จัดกิจกรรมที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ใน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	คน	๒๐	เจ้าหน้าที่ทุกคนแสดง เจตนารมณ์ในการ ต่อต้านการทุจริตทุก รูปแบบ	๑. เพื่อแสดงเจตจำนง สุจริตในการบริหารงาน ของสำนักงานปลัดจังหวัด สมุทรสาคร โดย มุ่งเน้นที่จะปฏิบัติตามที่ อย่างเต็มความสามารถ ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ เป็นหลักสำคัญ ให้ ความสำคัญกับ ประโยชน์ส่วนรวมมาก กว่าประโยชน์ส่วนตน	มีการจัดกิจกรรมแสดงออกเชิง สัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต โดยบุคลากร จำนวน ๒๐ คน เข้า ร่วมกิจกรรมใส่เสื้อสีขาวแสดง เจตนารมณ์ในการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชันและถ่ายภาพ ร่วมกันโดยแสดงสัญลักษณ์มือขวา ที่มีข้อชาย ณ สำนักงานปลัดจ ังหวัดสมุทรสาคร	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบ ป้องกันการทุจริต เชิงรุก	กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบงานป้องกัน การทุจริต	กิจกรรม สอดแทรกการให้ความรู้ความ เข้าใจโดยกำหนดหัวข้อเกี่ยวกับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชันไว้ในการประชุมประจำเดือน	ครั้ง	๑๒	มีการบรรจุหัวข้อการ ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ในการประชุม	๑. เพื่อปลูกจิตสำนึก การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตใน การประชุม และ สื่อสารทางสังคมให้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	-มีการดำเนินการสอดแทรกการให้ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ การปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชันไว้ในการประชุม ประจำเดือนทุกเดือน -เพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน ปลัดจังหวัดสมุทรสาครทุกคนมี การตระหนักรู้รวมถึงมีพฤติกรรม ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	ตุลาคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๕	